

(ก) คำร้องที่ ๘/๒๕๕๕ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบ้านแฮดกลั่นแกล้งจับกุมและทำร้ายร่างกาย

นายเอนก อามาตย์พล ร้องเรียนต่อ กสม.ว่า เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด ได้เข้าตรวจค้นบ้านของผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น พร้อมกับจับตัวผู้ร้องไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรบ้านแฮดโดยไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา และทำร้ายร่างกายเพื่อได้รับสารภาพ จึงร้องเรียนขอให้ กสม.ตรวจสอบ

กสม.พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วเห็นว่า กรณีตามคำร้องเรียน นั้น สามารถแบ่งประเด็นการตรวจสอบออกเป็น ๔ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ ๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด กระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้ร้องโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่ นั้น เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องประกอบกับ พยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบแล้ว น่าเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด จับกุมผู้ร้อง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยมีได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ร้องทราบในทันทีที่ถูกนำตัวไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวน ประกอบกับเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมดังกล่าวมิใช่เจ้าพนักงาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่มีอำนาจควบคุมผู้ถูกจับไว้เพื่อทำการสอบสวนก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวน กรณีจึงเป็นการควบคุมตัวผู้ร้องไว้เกินกว่าจำเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดีและเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดอันเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประเด็นที่ ๒ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด กระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีตรวจค้นบ้านของผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้นหรือไม่ นั้น จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการจับกุมผู้ร้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจมีพยานหลักฐานเป็นธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อยาเสพติดจากผู้ร้อง จึงน่าจะเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้สายลับทำการล่อซื้อยาเสพติดจากผู้ร้องจริง อันเป็นเหตุซึ่งหน้า ซึ่งทำให้การเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้องเพื่อค้นหายาเสพติดเพิ่มเติมจากการล่อซื้อ เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นของศาล ประเด็นที่ ๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด กระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณียึดทรัพย์สินของผู้ร้องไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ นั้น และประเด็นที่ ๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมทำร้ายร่างกายผู้ร้องในขณะที่ถูกควบคุมตัวหรือไม่ นั้น เห็นว่า กรณีกล่าวอ้างของผู้ร้องในประเด็นที่ ๓ และ ๔ ยังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันข้อเท็จจริงตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างได้

กสม.พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดให้มีมาตรการการแก้ไขปัญหาและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีนี้ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมตัวผู้ร้องไปหน่วงเหนี่ยวกักขัง และควบคุมตัวไว้เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และแจ้งข้อเท็จจริงกรณีนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้วิธีการล่อซื้อสิ่งผิดกฎหมายในการจับกุมผู้ต้องหาเพื่อทราบเป็นข้อมูลและให้ระมัดระวังในการดำเนินการ เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีปัญหาเช่นนี้อีก และให้สำนักงาน กสม. ติดตามผลการดำเนินการภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้